



# เอกสารข่าว

คณะกรรมการการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ  
ฉบับที่ ๓๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะอนุกรรมการการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สว.) หมายเลข ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยมี นายสุวัฒน์ ตันยวรรธนะ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณา



## เรื่อง “การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

สืบเนื่องจากคณะกรรมการได้มีการพิจารณาศึกษารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีประเด็นข้อห่วงใยเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะอนุกรรมการจึงได้เชิญผู้แทนจากกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มาให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ดังนี้



กรมองค์การระหว่างประเทศ ได้ให้ข้อมูลว่าการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนทั้ง ๗ ฉบับที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันในสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนมาเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาติดตามเรื่องสิทธิมนุษยชนภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของกรมองค์การระหว่างประเทศ เช่น คุ้มครองสตรีและกลุ่มชาติพันธุ์จากการเลือกปฏิบัติ การปกป้องสิทธิเด็กและสิทธิคนพิการ คุ้มครองพลเมืองจากการทรมานและการประตบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี เป็นต้น





กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ให้ข้อมูลว่า การดำเนินงานเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการโดยการจัดทำโครงการจำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๑) โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ ครู เยาวชน และสื่อมวลชนในพื้นที่ โดยการจัดทำหลักสูตรด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อนำความรู้ไปขยายผลต่อครอบครัว สังคม ชุมชนในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

๒) โครงการส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองพยานคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายการจัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านการคุ้มครองพยาน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องด้านการคุ้มครองพยานในคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้



ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการเห็นว่ากรมองค์การระหว่างประเทศและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ควรมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะทูต องค์การระหว่างประเทศ องค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ (NGOs) ภาคเอกชน ประชาชน สื่อมวลชน เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

